

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๙๑๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง
ถ.พิทลุง อ.เมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนำมาจรรยาบรรณการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปัจจุบัน) มาเป็นกรอบในการกำหนด (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ ตามระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ในการนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประกอบการในการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ รวมถึงสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อนการประกาศใช้ ทั้งนี้ขอให้ท่าน นำข้อคำถามที่ปรากฏในแบบสอบถามและรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) ดังกล่าว ไปปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ก่อนแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบแบบสอบถามจำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่พุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม QR-Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖



(ร่าง) มาตรฐาน
การศึกษา



แบบสอบถาม

“เรียนดี มีความสุข”